
สรุปรายงานการประชุมระบบบริหารจัดการนักจัดการงานทั่วไป 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
๒. นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   โรงพยาบาลมหาราช 
๓. นางประทีป  สุขีลักษณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลมหาราช 
๔. นางสาวปิยดา  คงพรจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ   โรงพยาบาลบางไทร 
๕. นางณฐอร  ชูวงศ ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ช านาญงาน  โรงพยาบาลบางบาล 
๖. นายบุญรักษ ์ นวลศรี  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   โรงพยาบาลเสนา 
๗. นายธิทัย สัจจาวงศ์วนิช  เภสัชกรช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลวังน้อย 
๘. นายปรีรัตน์  คงสมบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   โรงพยาบาลอุทัย 
๙. นางสาวพรรณี  ยมนา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
๑๐. นายอภิรักษ์  วัฒนวิกกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
๑๑. นางสาวชัญญานุช  บุญบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี    สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
๑๒. นางสาววิภารัตน์ พ่วงวิจิตร เจ้าพนักงานพัสดุช านาญการ   สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
๑๓. นางสาวล าใย  จันทะนิตย์ นักจัดการงานทั่วไป    สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
๑๔. นางรัศมี  ใจอุ่น  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   โรงพยาบาลบ้านแพรก 
๑๕. นางสาวเทียนแก้ว ปัญญาทิพย์ นักวิชาการพัสดุ     โรงพยาบาลภาช ี
๑๖. นางพัชรินทร์  เฉี่อยฉา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   โรงพยาบาลบางปะหัน 
๑๗. นางสมถวิล  อุทัยศิริตานนท ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   โรงพยาบาลท่าเรือ 
๑๘. นางมณฑา  ดิษฐ์สุข  เจ้าพนักงานการเงิน    โรงพยาบาลท่าเรือ  
๑๙. นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 
๒๐. นางลินดา  มูซา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 
๒๑. นางสาววรมล  ยิ่งศิวะพัฒน์ ทันตแพทย์ช านาญการ    โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 
๒๒. นายรัตน  เลิศดี  รก.นักจัดการงานทั่วไป    โรงพยาบาลผักไห ่
๒๓. นางฐิตินันท ์  แก้ววิไล  เจ้าพนักงานพัสดุ     โรงพยาบาลผักไห ่
๒๔. นายอนุสรณ์  สุขขีไทย นักจัดการงานทั่วไป    รพศ.พระนครศรีอยุธยา 
๒๕. นายภาคภูมิ  กิจเลิศตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาการ   โรงพยาบาลบางปะอิน 
๒๖. นางวรนุช  ขันธวิธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   สสอ.บางปะอิน 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
 นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุม
ต้องการให้มีการจัดประชุมในส่วนของงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า เพ่ือจะได้มีการสื่อสารข้อมูลที่หัวหน้าได้รับ           
มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานได้รับทราบ 
 

/๑. ความ... 

 



                                         -๒- 
 ๑. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ช านาญการพิเศษ สามารถท าได้ กลุ่มงานเวช
จ าเป็นต้องมีช านาญการพิเศษ เราต้องไปหากรอบสามารถเพ่ิมได้ไหม หากตอนนี้ไม่ได้ อนาคตอาจจะเพ่ิมกรอบ 
หรือขยายกรอบใหม่  
 ๒. เงินงบประมาณของโรงพยาบาล แสดงถึงการอยู่ดีมีสุขของโรงพยาบาลนั้น ถ้าสถานการณ์การเงิน             
ไม่ค่อยดี เพราะสะสมไว้น้อย เงิน Fix cost ที่จ าเป็นต้องใช้ เราต้องวางแผนเตรียมหาเงินมาดูแลเจ้าหน้าที่ของเรา  
ถ้าเรามีเงินก็สามารถท าได้ และต้องวางแผนการใช้เงิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในโรงพยาบาลมากที่สุด 
 ๓. ขอให้ช่วยกันท าหน้าที่ เราทุกคนต้องแสดงตัวตนในที่ท างาน ต้องผลิตผลงานออกมาให้คนอ่ืนได้เห็น 
และทุกหน่วย ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เราเปิดบริการให้ประชาชนต้องให้บริการในชุมชนให้ดี มีผู้มาใช้บริการดีกว่า            
ไม่มีผู้มาใช้บริการของเราเลย 
 นายฐาปกรณ์  จิตตนูนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะอิน กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับประชุม
ทุกท่าน ยินดีที่มาใช้สถานที่จัดประชุม หารือเรื่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน              
ได้พูดคุยปรึกษากัน จะได้เห็นปัญหาของหน่วยงานอ่ืนๆ โรงพยาบาลบางปะอินพร้อมที่จะหาทางแก้ไขร่วมกัน 
จะได้เป็นช่องทางการสื่อสารเป็นภาพจังหวัด จะได้แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ได้ท าอะไรบ้าง 
 นายอภิรักษ์  วัฒนวิกกิจ กล่าวขอบคุณนายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุมวันนี้  และนายฐาปกรณ ์ จิตตนูนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะอิน 
ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม ไม่มีแก้ไขรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 นายอภิรักษ์  วัฒนวิกกิจ แจ้งเรื่องการสื่อสารข้อมูลของจังหวัดกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอ าเภอภายในหน่วยงาน บางครั้งอาจจะไม่ได้ถา่ยทอดให้พ้ืนที่ได้ทราบ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ห้องประชุมทัศนีย์ที่มีแผนจะปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เป็นอาคารส่งเสริม โดยได้รับการสนับสนุนเงิน
จากโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 ๒. การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการของเขตสุขภาพที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับ
เงินสนับสนุนจากเขต แต่ก็จะมีบางรายการที่ใช้จ่ายไม่ได้ เช่น งานเลี้ยงตอนกลางคืน เราต้องระดมทุนมาช่วย
สนับสนุน ในงานมีการจัดชุดวิชาการประมาณ ๑๓๐ เรื่อง ในการน าเสนอ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของขวัญ
ต่างๆ ส าหรับผู้เกษียณ โดยหาเงินสวัสดิการจากร้านที่มาออกบูธนิทัศการในงาน เป็นต้น 
 ๓. การประชุมวิชาการของจังหวัด (งานเกษียณ) แผนจะจัดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ การจัดงาน           
จัดเหมือนเดิม โดยจะมีการขายโต๊ะให้พ้ืนที่ สถานที่ รูปแบบจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
 ๔. ระบบส านักงาน Smart Office งานสารบรรณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีบางโรงพยาบาลได้ทดลอง
ใช้ระบบก่อน ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆก่อน ในส่วนงานที่ยังต้องใช้กระดาษก็คงต้องใช้กระดาษ           
ไปก่อน เพราะยังมีความจ าเป็น เช่น งานการเงิน 
 ๕. กิจกรรม ๕ ส ให้ทุกโรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรม ทั้งภายในโรงพยาบาลและบริเวณบ้านพัก รวมถึง
ให้เฝ้าระวังส ารวจแหล่งลูกน้ ายุงลาย มาตรการในการดูแลโรคไข้เลือกออกของพ้ืนที่ท าอย่างไรบ้าง ให้พ้ืนที่
เตรียมการ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีแผนจะลงเยี่ยมพื้นทีด่้วย 
 ๖. การจัดท าและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากที่ได้รับเงินสนับสนนุจากกองทุนไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาพเข้ามาแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลบางปะอินได้เริ่มด าเนินการแล้ว  



 นายภาคภูมิ  กิจเลิศตระกูล น าเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. เปิดบัญชีโครงการ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา ๙๗ (๔) โครงการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยโรงพยาบาล................................................................” ดอกผลที่เกิดข้ึนให้ส่งคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ 
 ๒. จัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (โรงพยาบาลบาง
ปะอิน เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) รายละเอียดการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนดังนี้ 
  ๒.๑ ส่งหนังสือขอความเห็นชอบหรือความยินยอมในกรณีขอติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ไปยังสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๒ ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุและก าหนดราคากลาง 
  ๒.๓ ประกาศแผนโครงการฯ ในระบบ e-GP 
  ๒.๔ เชิญประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและก าหนดราคากลาง               
เพ่ือก าหนด TOR และราคากลาง 
  ๒.๕ คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 
  ๒.๖ ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลและตรวจรับพัสดุ 
  ๒.๗ ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาโครงการฯ ด้วยวิธี e-bidding ในระบบ e-GP 
  ๒.๘ ยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๒.๙ เชิญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖ 
  ๒.๑๐ รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาลงในระบบ e-GP และยกเลิกประกาศ             
เชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา 
  ๒.๑๑ ด าเนินการประกาศเชิญชวนการประกวดราคาโครงการฯ ด้วยวิธี e-bidding ใน
ระบบ e-GP ครั้งที่ ๒ 
  ๒.๑๒ ยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๒.๑๓ เชิญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖  (ก าลังด าเนินการอยู่) 
  เมื่อขอผ่านแล้ว รอบแรก ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนรายงาน รอบสองทางจังหวัดเป็น
ผู้รายงาน ต้องรอผลการพิจารณาอีกครั้ง 
  การก าหนดช่วงเวลาการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ให้ระบุ ๙๐ วัน 
แบ่งเป็นงวดที่ ๑ ระบุไว้ ๓๐ วัน และงวดที่ ๒ ให้ระบุไว้ ๖๐ วัน  โดยคิดจากร้อยละของปริมาณงาน เช่น 
๓๐% ต้องท าอะไรบ้าง ได้แก่ แนะน าแบบ มีของมาไว้ในพ้ืนที่ติดตั้ง เป็นต้น 
  นายอภิรักษ์  วัฒนวิกกิจ โรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดดังนี้ 
  ๑. โรงพยาบาลบ้านแพรก ขนาด  ๘๐ กิโลวัตต์ 
  ๒. โรงพยาบาลมหาราช จ านวน ๘๐ กิโลวัตต์ 
  ๓. โรงพยาบาลผักไห่ จ านวน ๑๐๐ กิโลวัตต์ 
  ๔. โรงพยาบาลบางปะหัน จ านวน ๑๕๐ กิโลวัตต์ 
  ๕. โรงพยาบาลบางปะหัน จ านวน ๑๕๐ กิโลวัตต์ 
  - ฝากการเงินให้เร่งตรวจสอบหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปัจจุบันถึงขั้นตอน
ไหน หนังสือมาถึงหรือยัง  



  - ให้แต่ละโรงพยาบาลด าเนินการเบื้องต้นก่อน เช่น เปิดบัญชี จัดท าร่างเอกสาร TOR ส่วน
เรื่องคณะกรรมก าหนดคุณลักษณะ และคณะกรรมการตรวจรับ ทางจังหวัดจะท าหนังสือเป็นภาพรวมไปขอกับ
ทางส านักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี (กระทรวงพลังงาน) 
  นางสาววิภารัตน์ พ่วงวิจิตร แจ้งขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบอาคารสถานที่ที่ต้องการติดตั้ง
ระบบดังกล่าว ว่าได้ด าเนินการขออนุญาตขึ้นเป็นอาคารราชพัสดุหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ขออนุญาตให้ด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อนท าหนังสือให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไม่มี 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน 
  นายอภิรักษ์  วัฒนวิกกิจ เน้นย้ า ในส่วนท้ายให้ระบุในประกาศ “การขอสงวนสิทธิ์ในการขอ
ยกเลิกโครงการฯ หากยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ” เพ่ือป้องกันการฟ้องร้องจากผู้ชนะการคัดเลือก 
  ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดท ากิจกรรม Big Cleaning Day และประชาสัมพันธ์โครงการด้วย
หลังจากท ากิจกรรมแล้วให้ส่งภาพกิจกรรม One Page ขอให้เตรียมความพร้อมในสถานการณ์น้ าท่วม ในพ้ืนที่
อ าเภอไหนที่ได้รับผลกระทบ ต้องเตรียมการให้พร้อมรับสถานการณ์ และจะมีโครงการให้อบรม ICS (หลักสูตร
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ) ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว จะส่งลิงค์
การเข้าร่วมอบรมให้ จะมีการทดสอบ และออกใบประกาศส าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย 
  นางสาวชัญญานุช  บุญบุตร แจ้งเรื่องการลงพ้ืนที่ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
วางแผนตรวจสอบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะเริ่มที่โรงพยาบาลบางไทร ทีม
ตรวจสอบภายในของกระทรวงจะมาช่วยร่วมตรวจสอบด้วย การลงตรวจสอบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
จะเป็นทีมจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเสนา และการลงตรวจสอบโรงพยาบาลเสนา 
จะเป็นทีมจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
  นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ในการท างานเราอาจต้องท างานเยอะๆ และต้องรู้ว่าเราท าอะไร
บางครั้งเราต้องขออนุญาต เพ่ือแสดงความจ านงค์ในการขอ บางอย่างสามารถท าในภาพรวมได้ก็ท าไป ต้องลองท า
ดูก่อน หรือบางเรื่องเราต้องต่างคนต่างท าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขึ้น และเรื่องการใช้ Smart office จะมีบางแห่งที่เริ่ม
ทดลองใช้งานแล้ว อยู่ประมาณ ๔ แห่ง แต่บางส่วนยังไม่สามารถท าได้ เช่น งานการเงินเอกสารการแสดงงบ
ลงทุนต่างๆ งบค่าเสื่อม งบประมาณ บางเรื่องที่ต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การจดบันทึ กรายงานการ
ประชุมไว้จะได้ทราบว่าเราเป็นชุมเรื่องอะไร เป็นต้น 
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เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

          นางสาวล าใย จันทะนิตย์ ผู้จดรายงานการประชุม 

      นายอภิรักษ์  วัฒนวิกกิจ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 
 


